

# แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (DO & DON'T)

จริยธรรมของนายคณา มหาวิทยาลัย กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย และนิสิต	ข้อควรทำ (Do)	ข้อไม่ควรทำ (Don't)
(1) พึงยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	(1) ยึดมั่นในการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย (2) ยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ (3) แสดงความคิดเห็นภายใต้ กรอบของกฎหมาย (4) รักษาสิทธิและหน้าที่ของตน ภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง หรือ เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็นต้น	1. แสดงพฤติกรรมที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 2. กระทำกรณที่เป็นการทำลายชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3. ใช้กำลังหรือวิธีการอื่นบังคับผู้อื่น เพื่อให้เปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือ การนับถือศาสนา
(2) พึงรักษาเกียรติของ มหาวิทยาลัย ปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวมของ มหาวิทยาลัยและ ไม่ดำเนินการ ใดที่เป็นการแสดงถึง ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนผู้ใดหรือกลุ่มใด หรือ มีความเกี่ยวข้องในกิจการหรือ กิจกรรมใด ๆ อันเป็นการขัดแย้ง กับผลประโยชน์ของ มหาวิทยาลัย	(1) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผล ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็น หลัก (2) ดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อ ดำเนินการกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย (3) รักษาและปกป้องชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วน เกี่ยวข้องในสัญญาใด ๆ ที่ตนจะได้ ประโยชน์ หากตนมีอำนาจลงนาม หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เป็นหนึ่งในกรรมการเพื่อพิจารณา การเลือกคู่สัญญา เป็นต้น (2) รับผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้ให้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการเรียกรับ ยอมรับหรือวิธีการอื่น ๆ อันจะทำให้ มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ (3) ปลอ่ยปละละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบว่ามีกรกระทำที่นำตำแหน่ง หน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ของผู้ใดบังคับบัญชา (4) รับปรึกษาหรือเป็นตัวแทนของ คู่กรณีหรือคู่ความกับมหาวิทยาลัย

# แนวทางปฏิบัติดีงานด้านจริยธรรม (DO & DON'T)

จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนิสิต	ข้อควรทำ (Do)	ข้อไม่ควรทำ (Don't)
<p>(3) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานหรือผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ถูกต้อง ตามครรลองคลองธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต รู้รักสามัคคี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม</p>	<p>(1) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานหรือผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น (2) สร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต รู้รักสามัคคี (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดถือประโยชน์ส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน (5) กล้าหาญทางจริยธรรม กล้าตัดสินใจ และกล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม</p>	<p>(1) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่นอย่างไม่สุภาพ ไม่มีน้ำใจ (2) สร้างความแตกแยกในหมู่ผู้ร่วมงานและผู้อื่น (3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้ความรับผิดชอบ ไม่โปร่งใส (4) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ (5) ไม่กล้าตัดสินใจและไม่กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง</p>
<p>(4) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างประหยัด คุ่มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง</p>	<p>(1) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ่มค่า (2) ระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ</p>	<p>(1) ไม่ดูแลรักษา และไม่ระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (2) ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างไม่ประหยัด ใช้อย่างสิ้นเปลือง</p>

# แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม

## (DO & DON'T)

จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนิสิต	ข้อควรทำ (Do)	ข้อไม่ควรทำ (Don't)
(5) พึงประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป ไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย	(1) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ เป็นที่น่าเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป (2) รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย	(1) ประพฤติปฏิบัติตนผิดทำนองคลองธรรม ไม่น่าเชื่อถือ (2) ทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
(6) พึงประพฤติปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา” และพึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย	(1) รับรู้และปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัย (2) ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” เช่น ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม, ส่งเสริมวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยสร้างองค์ความรู้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	(1) ไม่ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัย (2) ไม่ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย
(7) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร	(1) ปฏิบัติงานตรงเวลา (2) กุ้มอกและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ	(1) ละทิ้งหน้าที่ไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันควร (2) มาทำงานสาย (3) ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

# แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม

## (DO & DON'T)

จริยธรรมของนายคณา มหาวิทยาลัย กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย และนิสิต	ข้อควรทำ (Do)	ข้อไม่ควรทำ (Don't)
(8) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจาก ผู้รับบริการ ในกรณีที่มีการขอมอบ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า สูงเกินปกติวิสัยเช่นนี้ ก็ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว แต่ถ้าเป็น กรณีที่มอบนายคณาบดีมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ อธิการบดี ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการ แก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป	(1) ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่ วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจาก ผู้รับบริการ (2) รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อ ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดอันมีราคาเกินปกติวิสัยที่ วิญญูชนพึงรับไว้	(1) เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ (2) ไม่รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดอันมีราคาเกินปกติวิสัยที่ พึงจะรับได้
(9) พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการหรือ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมถึง จารีตประเพณีที่ได้รับการยอมรับและ ปฏิบัติโดยชอบธรรม	(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของทาง ราชการหรือมหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด (2) ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่ ได้รับการยอมรับและปฏิบัติโดย ชอบธรรม	(1) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของทาง ราชการหรือมหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด (2) ไม่ปฏิบัติตามจารีตประเพณี ที่ได้รับการยอมรับโดยชอบ ธรรม
(10) พึงละเว้นการใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหรือ โครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ พวกพ้องโดยมิชอบ	(1) ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ โดยมิชอบ (2) ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่ของตนเพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อตนเองหรือพวกพ้อง	(1) ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ โดยมิชอบ (2) ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ของตนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือพวกพ้อง

# แนวทางปฏิบัติดีงานด้านจริยธรรม

## (DO & DON'T)

จริยธรรมของนายคณา มหาวิทยาลัย กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย และนิสิต	ข้อควรทำ (Do)	ข้อไม่ควรทำ (Don't)
(11) พึงไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับบุคคลอื่น	(1) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับบุคคลอื่น	(1) นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับบุคคลอื่น
(12) ในกรณีมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญา ต้องปฏิบัติต่อเอกชนที่ร่วมแข่งขันเพื่อเข้าเป็นผู้สัญญากับมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเอกชนรายใดเป็นพิเศษ	กรณีมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญา (1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) ต้องปฏิบัติต่อเอกชนที่ร่วมแข่งขันเพื่อเข้าเป็นผู้สัญญากับมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน (3) ไม่เลือกปฏิบัติต่อเอกชนรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ	กรณีมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญา (1) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) เลือกปฏิบัติต่อเอกชนที่ร่วมแข่งขันเพื่อเข้าเป็นผู้สัญญากับมหาวิทยาลัย